

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
91	โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด	<p>- เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนางานวิชาการระดับต่างๆ โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน</p> <p>- เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการเพื่อพัฒนาการวิเคราะห์ผลประมวผลตามมาตรฐานการจัดการศึกษา ตลอดจนสร้างระบบเครือข่ายการทำงานด้านการจัดการศึกษาของ อปท.</p>	<p>- จัดประชุม/อบรมคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 85 คน</p> <p>- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาแนวการจัดการศึกษา</p> <p>- จัดทัศนศึกษาดูงานหน่วยงานที่จัดการศึกษาในระดับดีเด่น</p>	80,000 (งบเทศบาล)	80,000 (งบเทศบาล)	80,000 (งบเทศบาล)	80,000 (งบเทศบาล)	<p>- การจัดการศึกษาของ อปท. ได้รับการพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับเพิ่มขึ้น</p>	<p>- คณะกรรมการสามารถวางแผนและดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองนักเรียนและประชาชน</p> <p>- มีระบบเครือข่ายการทำงานด้านการจัดการศึกษาของ อปท.</p>	<p>- หน่วยงานนิเทศก์ สำนักการศึกษา</p>
92	โครงการพัฒนาคุณภาพการยกระดับมาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	<p>- เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามากขึ้น</p> <p>- เพื่อให้โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้กับผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 100 คน</p> <p>- ออกติดตามตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้ง 8 แห่ง ละ 1 วัน</p> <p>- จัดทำคู่มือการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายใน จำนวน 200 เล่ม</p>	60,000 (งบเทศบาล)	60,000 (งบเทศบาล)	60,000 (งบเทศบาล)	60,000 (งบเทศบาล)	<p>- ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพ ร้อยละ 80</p> <p>- ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละร้อยละ</p>	<p>- บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามากขึ้น</p> <p>- โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>- งานการศึกษาอบรม สำนักการศึกษา</p>